



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม
เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม โดยกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ผู้สมัครสอบที่เจ็บป่วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น หน้ากาก เผือก ที่ตามหลัง เป็นต้น จะต้องยื่นหลักฐานใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องสอบจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ และต้องได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ จากผู้อำนวยการสนามสอบหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๒. ผู้สมัครสอบที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือนำหน้านาม ภายหลังประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ จะต้องยื่นหลักฐานการเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องสอบจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบและต้องได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ จากผู้อำนวยการสนามสอบหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓. ผู้สมัครสอบที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้สูญหาย จะต้องยื่นหลักฐานใบแจ้งความเอกสารสูญหาย ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องสอบจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบและต้องได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ จากผู้อำนวยการสนามสอบหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนดเวลาเริ่มสอบในตารางสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที สำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสรวิชญ์ เภมยกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม